

สศช. ส่งเสริมบทบาทของวุฒิสภาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการแผนชุมชน

นางสุวรรณณี คำมั่น รองเลขาธิการ สศช. เปิดเผยว่า สศช. ได้ัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ โดยขับเคลื่อนและประสานเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในทุก ระดับ เพื่อให้มีการนำหลักปรัชญาไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและวิถีปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับ สศช. ยังมีหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง โดยนำวุฒิสภาที่มีความรู้ ประสบการณ์ มาร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้น สศช. ยังให้ความสำคัญกับแผนชุมชน เนื่องจากเป็นแผนที่ชุมชนร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลังกันค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดแนวทางและกิจกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองร่วมกัน สศช. จึงดำเนินการส่งเสริมบทบาทของวุฒิสภาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการแผนชุมชนขึ้น เพื่อผสานพลังวุฒิสภาธนาคารสมองกับเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดให้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการแผนชุมชน

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายนั้น จะเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถรวมตัวกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี และมีการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นจังหวัดที่วุฒิสภาสามารถรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการทำงานและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างชัดเจน ในปี 2552 จึงได้คัดเลือกพื้นที่นำร่องจำนวน 10 หมู่บ้าน ใน 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังหมุ่น ม. 4 ต. สันโป่ง อ. แม่ริม และบ้านสันทราย ม. 6 ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาขาม ม. 3 ต. นาม่อง อ. กุดบาก จ. สกลนคร และบ้านหนองพอก ม. 2 ต. สะอาดไชยศรี อ. ดอนจาน จ. กาฬสินธุ์ ภาคกลาง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศาลากลาง ม. 3 ต. ศาลากลาง และบ้านบางนายไกร ม. 4 ต. บางขุนทอง อ. บางกรวย จ. นนทบุรี ภาคใต้ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านซอนหาด ม.1 บ้านตรอกแค ม.4 ต.ซอนหาด บ้านสี่ก๊ก ม.4 และบ้านควนดินแดง ม.8 ต.เกาะจันทร์ อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

สำหรับผลการศึกษา พบว่า **วุฒิสภาและชุมชน/ท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน** โดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละพื้นที่บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ การลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการทำปุ๋ยชีวภาพ ภาคเหนือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิม การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ภาคกลาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม น้ำท่วมและน้ำเสียในชุมชน การใช้ถังดักไขมันก่อนปล่อยน้ำและการทำเกษตรปลอดสารพิษ ภาคใต้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การคัดเลือกวัตถุดิบ การทำบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การทำบัญชีครัวเรือน และการทำปุ๋ยชีวภาพ นอกจากนี้ยังเกิดความเชื่อมโยงการทำงานระหว่างวุฒิสภา

กับ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในจังหวัด ทำให้ภาคส่วนต่างๆ เห็นความสำคัญและยอมรับในความรู้ ความสามารถของวุฒิสภา และร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การทำงานในระยะต่อไปควรให้ความสำคัญกับ

- 1) องค์กรความรู้และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประชาคม** เพื่อนำมาซึ่งการปรับปรุงแผนชุมชนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ
- 2) วุฒิสภาที่มีองค์ความรู้และมีความสนใจในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมในการทำประชาคม** โดยเฉพาะวุฒิสภาที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงในแต่ละภาคมาบูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมกัน
- 3) การสนับสนุนให้วุฒิสภาเข้ามามีบทบาทในการทำงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น** รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดให้มากขึ้น และ
- 4) การเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานของวุฒิสภาระดับจังหวัด** เพื่อให้วุฒิสภาในแต่ละจังหวัดเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่าย มีการทำงานร่วมกัน และสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป
